

QUỐC HỘI KHÓA XIV
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH HÀ TĨNH

Số: 40 /ĐĐBQH-VP

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 03 năm 2019

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh;
- Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ các huyện, thị xã và thành phố.

Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh nhận được văn bản số 251/BTTTT-VP ngày 25/01/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Nội dung kiến nghị như sau:

1. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn việc đặt Văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí và quy định tác nghiệp dành cho phóng viên, cộng tác viên (theo quy định của Luật báo chí 2016, cả nước có hơn 480 cơ quan báo chí có nghĩa là tất cả các cơ quan báo chí đó đều có thể đặt VPĐD, cử phóng viên thường trú đến tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Hà Tĩnh hiện có VPĐD, phóng viên thường trú của 38 Báo và Tạp chí (số này đã đầy đủ hồ sơ theo quy định). Ngoài ra, gần 30 cơ quan báo chí không đặt VPĐD, phóng viên thường trú nhưng vẫn có phóng viên, cộng tác viên hoạt động thường xuyên trên địa bàn, đi tác nghiệp vẫn giới thiệu là phóng viên thường trú nhưng không có chế tài xử lý.

2. Đề nghị Bộ TTTT phối hợp với Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu quản lý mạng xã hội Facebook, đặc biệt là các vấn đề thông tin người dùng, thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo truyền thông mạnh mẽ hơn nữa trên Đài truyền hình Quốc gia và gửi cho các địa phương phục vụ tuyên truyền tạo lòng tin trong nhân dân trong việc xây dựng trạm BTS (Hiện nay, ngư dân tại Hà Tĩnh nói riêng cũng như cả nước nói chung lấy cơ sóng điện từ phát ra từ trạm BTS ảnh hưởng đến sức khỏe để cản trở việc xây dựng trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông là khá phổ biến).

3. Đề nghị ban hành quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; xây dựng các chính sách, phương án và thông tư hướng dẫn nhằm tạo điều kiện các đơn vị sự nghiệp tự chủ có các nhiệm vụ sự nghiệp có thu lâu dài.

4. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Quy hoạch Báo chí và có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện.

5. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án phát triển tiêu chí số 8 ở tất cả xã biên giới, hải đảo nhằm giảm khoảng cách hưởng thụ về thông tin truyền thông với đô thị, gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Đoàn đại biểu Quốc hội xin gửi kèm văn bản trả lời nội dung nói trên để cử tri được rõ./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Trưởng Đoàn (b/c);
- UBMTTQ tỉnh;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Trung tâm TTCBTH(Đề đăng tải nội dung);
- Lưu: VP./.

VP

**TL. TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Nghĩa

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **251** /BT/TT-VP

Hà Nội, ngày **25** tháng 01 năm 2019

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
Ủy ban thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp
thứ 6, Quốc hội khóa XIV

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÀ TĨNH

ĐẾN Số: 181
Ngày: 30/1/2019
Chuyên: Đoàn
Lưu hồ sơ số: Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri thành tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri thành tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Câu 1: Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn việc đặt Văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí và quy định tác nghiệp dành cho phóng viên, cộng tác viên (theo quy định của Luật báo chí 2016, cả nước có hơn 480 cơ quan báo chí có nghĩa là tất cả các cơ quan báo chí đó đều có thể đặt VPĐD, cử PVTT đến tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Hà Tĩnh hiện có VPĐD, PVTT của 38 Báo và Tạp chí (số này đã đầy đủ hồ sơ theo quy định). Ngoài ra, gần 30 cơ quan báo chí không đặt VPĐD, PVTT nhưng vẫn có phóng viên, cộng tác viên hoạt động thường xuyên trên địa bàn, đi tác nghiệp vẫn giới thiệu là phóng viên thường trú nhưng không có chế tài xử lý).

Trả lời:

Điều kiện và hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí được quy định tại Điều 22, Luật Báo chí năm 2016.

Thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động tại địa phương đã được quy định cụ thể tại các khoản 4,5,6 và 7 của Điều 22 Luật báo chí năm 2016 và pháp luật có liên quan.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: Văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có hiệu lực thì thi hành được ngay. Trong trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác cần quy định chi tiết thì ngay tại điều, khoản, điểm đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết. Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

Các quy định của Luật Báo chí năm 2016 đã cụ thể, chi tiết và có hiệu lực trực tiếp. Một số nội dung của Luật Báo chí quy định Chính phủ hướng dẫn chi tiết, Bộ TTTT đã ban hành và trình Chính phủ ban hành đầy đủ theo quy định gồm: Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 quy định về lưu trữ điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình; Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san; Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép trong hoạt động báo chí, thê nhà báo.

Câu 2. *Đề nghị Bộ TTTT phối hợp với Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu quản lý mạng xã hội Facebook, đặc biệt là các vấn đề thông tin người dùng, thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo truyền thông mạnh mẽ hơn nữa trên Đài truyền hình Quốc gia và gửi cho các địa phương phục vụ tuyên truyền tạo lòng tin trong nhân dân trong việc xây dựng trạm BTS (Hiện nay, người dân tại Hà Tĩnh nói riêng cũng như cả nước nói chung lấy có sóng điện từ phát ra từ trạm BTS ảnh hưởng đến sức khỏe để cản trở việc xây dựng trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông là khá phổ biến.)*

Trả lời:

* Đối với nội dung: *Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu quản lý mạng xã hội Facebook, đặc biệt là các vấn đề thông tin người dùng, thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.*

- Với trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật như: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các hành vi vi phạm; kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài như Facebook, Youtube gỡ bỏ thông tin vi phạm; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xác định hành vi, đối tượng và ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm ẩn danh tính hoặc đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước.

Riêng đối với công tác hậu kiểm, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là việc xử lý các đối tượng có hành vi sai trái, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, kết quả từ 01/01/2016 đến ngày 28/9/2018, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xử lý vi phạm đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội là 33 trường hợp với số tiền xử phạt là 702.000.000 đồng.

- Tuy nhiên, do đặc thù phát triển quá nhanh của công nghệ, của các dịch vụ, nội dung thông tin trên mạng nên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, chưa cụ thể hóa, bao quát hết các đối tượng và hoạt động cần quản lý, hành vi sai phạm, chế tài xử lý chưa bảo đảm tính răn đe.

Trong khi đó, quy trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực này theo quy định hiện hành mất khá nhiều thời gian, dẫn đến việc quy định vừa sửa đổi, bổ sung xong đã bắt đầu lạc hậu, gây khó khăn cho công tác quản lý.

- Việc ngăn chặn, xử lý thông tin phản động, xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng internet trong thời gian vừa qua khá khó khăn, phức tạp và chưa thật sự hiệu quả do tính hai mặt của mạng Internet và do hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tinh vi, xảo quyệt, khó phát hiện danh tính, lợi dụng tính chất xuyên biên giới. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng mạng xã hội của người dân nước ta là khá lớn nhưng đại đa số lại lệ thuộc vào mạng xã hội nước ngoài mà chưa có nhiều sự lựa chọn, thay thế bằng mạng xã hội trong nước.

Trước những khó khăn vướng mắc như trên trong công tác quản lý trong thời gian vừa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên phối hợp với Bộ Công an triển khai nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội Facebook cũng như truy tìm nhân thân của đối tượng cung cấp thông tin vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hiện nay, Bộ TTTT và Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp triển khai một số giải pháp như sau:

- Xây dựng dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng để bảo đảm Luật An ninh mạng phát huy hiệu quả và đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

- Bổ sung chính sách ưu tiên phát triển mạng xã hội trong nước, tích hợp nhiều dịch vụ khác để thu hút người Việt Nam sử dụng, có khả năng cạnh tranh với nước ngoài.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an để rà quét, phát hiện và xử lý nhanh nguồn gốc phát tán thông tin vi phạm pháp luật và có biện pháp xử lý kịp thời.

- Triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia. Trung tâm này đảm nhận nhiệm vụ tự động giám sát, phát hiện, phân tích thông tin vi phạm trên môi trường mạng để cảnh báo, dự báo các tình huống phát sinh có thể xảy; chỉ đạo các nhà mạng triển khai các giải pháp kỹ thuật mới để ngăn chặn hiệu quả sự phát tán của thông tin xấu độc, phản động trên các trang web, mạng xã hội có tên miền quốc tế, đặt máy chủ ở nước ngoài.

* Đối với nội dung: *chỉ đạo truyền thông mạnh mẽ hơn nữa trên Đài truyền hình Quốc gia và gửi cho các địa phương phục vụ tuyên truyền tạo lòng tin trong nhân dân trong việc xây dựng trạm BTS (Hiện nay, người dân tại Hà Tĩnh nói riêng cũng như cả nước nói chung lấy có sóng điện từ phát ra từ trạm BTS ảnh hưởng đến sức khỏe để cản trở việc xây dựng trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông là khá phổ biến.)*

- Về vấn đề ảnh hưởng của sóng điện từ của trạm BTS đến sức khỏe con người, Bộ TTTT đã tổ chức nghiên cứu, triển khai các hoạt động quản lý an toàn đối với trạm BTS từ năm 2006, Bộ TTTT đã nhiều lần xây dựng tài liệu và phổ biến đến các doanh nghiệp, các Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời gửi đến các cơ quan thông tấn, báo chí. Tài liệu đề cập đến các nội dung:

- Cập nhật cơ sở khoa học, kết quả các nghiên cứu liên quan mới nhất của Tổ chức y tế thế giới. Theo đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết luận là chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động có thể gây ảnh hưởng có hại cho con người.

- Chính sách và tình hình triển khai kiểm định các trạm BTS của Bộ TTTT để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo đó, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định quản lý chuyên ngành về kiểm định các trạm BTS nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Về công tác quản lý chuyên ngành, các thiết bị của trạm BTS phải đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn Việt Nam sau:

QCVN 16:2018/BTTTT(Quy chuẩn về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD);

QCVN 110:2017/BTTTT (thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA-phần truy nhập vô tuyến);

QCVN 111:2017/BTTTT (thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD-phần truy nhập vô tuyến);

QCVN 41:2016/BTTTT (Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM).

Đồng thời, tất cả các trạm BTS (trong bán kính 100m tính từ anten bất kỳ của các trạm BTS lắp đặt tại vị trí đó có công trình xây dựng mà có người sinh sống, làm việc) phải đáp ứng QCVN 08:2010/BTTTT (Quy chuẩn phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại mặt đất công cộng) thì mới được phép hoạt động. Các yêu cầu và thủ tục quy định tại các Thông tư 16/2011/TT-BTTTT (Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện); Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT và Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT (Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định); và Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT và Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT (Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng) và như vậy là bảo đảm an toàn về bức xạ điện từ.

Các nội dung trên được Bộ TTTT sử dụng trong công tác tuyên truyền, phổ biến tới các Sở TTTT và doanh nghiệp qua các Hội nghị Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Bộ TTTT trong năm 2017, 2018 để cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương (các Sở TTTT) và doanh nghiệp biết và có kế hoạch, chủ động triển khai tuyên truyền đến người dân hiểu đúng, không hoang mang, lo ngại về bức xạ sóng điện từ. Trong thời gian tới, Bộ TTTT sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các Sở TTTT và đặc biệt là các doanh nghiệp tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức (video clip, tờ rơi, sử dụng hệ thống thông tin cơ sở....) để tuyên truyền đến người dân hiệu quả hơn.

Câu 3. *Đề nghị ban hành quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; xây dựng các chính sách, phương án và thông tư hướng dẫn nhằm tạo điều kiện các đơn vị sự nghiệp tự chủ có các nhiệm vụ sự nghiệp có thu lâu dài.*

Trả lời:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Bộ TTTT đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Do tính chất đặc thù của lĩnh vực báo chí, xuất bản, nên trong quá trình soạn thảo Nghị định phải xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền nhiều lần; mặt khác, trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ TTTT đã tiếp thu, thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII trong dự thảo Nghị định.

Trên tinh thần đó, Bộ TTTT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ xem xét, ban hành. Đồng thời, Bộ TTTT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn Nghị định để đảm bảo tính đồng bộ của các văn bản ngay sau khi Nghị định được ban hành.

Câu 4. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Quy hoạch Báo chí và có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01/6/2015 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/9/2015, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung cơ bản Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 tại Hà Nội.

Từ đó tới nay, Bộ đã nỗ lực thực hiện triển khai Đề án quy hoạch báo chí, cụ thể như: Ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí theo đề án quy hoạch.

Trong tháng 9, tháng 10 và tháng 11/2018, Bộ TTTT đã làm việc với 16 cơ quan chủ quản và tổng biên tập Báo để trao đổi, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy hoạch báo chí.

Hiện nay, Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ (tại Tờ trình số 70/TTr-BTTTT ngày 28/12/2018) xem xét, phê duyệt.

Câu 5. Đề nghị Bộ TTTT xây dựng Đề án phát triển tiêu chí số 8 ở tất cả các xã biên giới, hải đảo nhằm giảm khoảng cách hưởng thụ về thông tin truyền thông với đô thị, gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo.

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; thì các Bộ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã; UBND các tỉnh căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, quy định cụ thể với nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc thù, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Bộ tiêu chí này là một trong những chỉ số để đánh giá kết quả, hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016.

Đối với tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ TTTT đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 quy định chi tiết thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện tiêu chí số 8, Bộ TTTT đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện nội dung này được phân bổ và giao chung trong dự toán chi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Mặt khác, một số nội dung của tiêu chí số 8 (viễn thông, internet, bưu chính) thuộc trách nhiệm triển khai của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhà nước chỉ hỗ trợ thông qua các chính sách như: Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; chính sách bưu chính công ích; ... Các cơ quan Nhà nước không trực tiếp triển khai thực hiện.

Vì vậy, đề nghị tỉnh Hà Tĩnh căn cứ tổng mức kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Trung ương hỗ trợ và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, điều kiện thực tiễn tại địa phương để phân bổ kinh phí thực hiện các mục tiêu của Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới; đồng thời, phối hợp, kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của các doanh nghiệp để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí về xã xây dựng nông thôn mới (trong đó có tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông).

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện - Ủy ban TVQH;
- Ủy ban TWMTTQVN;
- Vụ QHĐP (VPCP);
- Vụ Dân nguyện (VPQH);
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, VP.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Phan Tâm